



ประกาศสถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เรื่อง ผลการคัดเลือกยกย่องเชิดชู “คนดีเด่น สบายช.” ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่ สถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดให้มีการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดี มีผลงานเด่น เพื่อเป็น “คนดีเด่น สบายช.” ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้กระทำความดีอันเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้หน่วยงานมีแบบอย่างของการกระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ ความรับผิดชอบงานโดดเด่น ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมคนดีเด่นให้ดำรงมั่นคงอยู่ในหน่วยงาน เป็นความภาคภูมิใจของสถาบันฯ และนำสู่การเป็นสังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่ดีสืบไป นั้น

บัดนี้ สถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยคณะกรรมการคัดเลือก “คนดีเด่น สบายช.” ประจำปี ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเป็น “คนดีเด่น สบายช.” ประจำปี ๒๕๖๗ ได้แก่

กลุ่มที่ ๓ ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

นายธิตี ดวงสร้อยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ลำดับที่ ๑

กลุ่มที่ ๔ ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ

นางสาวสุดารัตน์ อรัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ลำดับที่ ๑

นางระเบียบ โตแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ลำดับที่ ๒

นางสาวศศิภรณ์ วิงวอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ลำดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๕ ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน

นายมุस्ताเกม นิเลาะ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน ลำดับที่ ๑

กลุ่มที่ ๗ พนักงานราชการ

นางนันทมน ไชยวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ ๑

นายเฉลิมชัย บุญอุ่น พนักงานช่วยการพยาบาล ลำดับที่ ๒

นางสาวประชุมพร พูนสุวรรณ นักอำนวยการ ลำดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๗ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวกนกพร เยี่ยมยอด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลำดับที่ ๑

นางสาวทัศนีย์ เวชสุกรรม พนักงานธุรการ ลำดับที่ ๒

ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “คนดีเด่น สบยช.” ลำดับที่ ๑ ในแต่ละกลุ่มจะเป็นตัวแทนของสถาบัน
บำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี
๒๕๖๗ ของกรมการแพทย์ หากผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ไม่สามารถเป็นตัวแทนข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้
ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลในลำดับถัดไปเป็นตัวแทนของสถาบันฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)

ผู้อำนวยการสถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี